



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานที่ปฏิบัติการ
สำนักงาน กสทช. ชั้นที่ ๒๒ อาคาร EXIM BANK

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานที่ปฏิบัติการ
สำนักงาน กสทช. ชั้นที่ ๒๒ อาคาร EXIM BANK

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการซื้อเอกสารสอบราคาฯ ครั้งนี้ เท่านั้น
๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือ สาขาของผู้ผลิตในประเทศไทย โดยต้องมีหนังสือ
รับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และผลงานในด้านครุภัณฑ์สำนักงาน
และวัสดุสำนักงาน และได้ดำเนินการแล้วซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน
อย่างน้อย ๑ โครงการ โดยมีหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาซึ่งเป็นสัญญาเดี่ยว และมีระยะเวลา
ไม่เกิน ๕ ปี ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทที่เป็นสาขาของผู้ผลิต
ประกอบด้วยครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงานที่เสนอเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีการสนับสนุน
ด้านเทคนิครวมทั้งการบริการหลังการขายตลอดจนยังคงมีการสำรองอุปกรณ์และอะไหล่พร้อมที่จะให้บริการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่เสนอราคา
๔. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนิติบุคคลหรือบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงานหรือของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบ
ของสำนักงานหรือของทางราชการ
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. คู่สัญญาต้องรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. มีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานที่ปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ชั้นที่ ๒๒ อาคาร EXIM BANK เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๕๔๔,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๓๕.-บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ได้ที่กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ - ๖๐ ต่อ ๒๔๑ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

กนกพร กิจภาพดา

(นายสมบัติ สีลาพตตะ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

รักษาการแทน รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.

